



วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

๑. ติดตามการส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดี หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้การสนับสนุนให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ดำเนินงานในโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพผลผลิตผลการเกษตรของสถาบันเกษตรกร โดยให้ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยร่วมบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และดำเนินการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ในพื้นที่ ๔๕ จังหวัด เพื่อให้สถาบันเกษตรกรเป็นแหล่งกลางในการรับเทคโนโลยีและความช่วยเหลือในการผลิตและสามารถกระจายพันธุ์ที่มีคุณภาพสู่สมาชิกและเกษตรกรโดยทั่วไป

๒. ขวานายิ้มปลูกแตงกวาดี หนังสือพิมพ์มติชน

เกษตรกรจังหวัดอ่างทองประชาสัมพันธ์แนะนำการเลี้ยงสัตว์การปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทนสร้างรายได้ หลังจากหยุดการทำนา น.ส.ผ่องพรรณ ปานทอง ขวานาหมู่ ๔ ต.บ้านพราน อ.แสวงหา กล่าวว่า มีที่นาจำนวน ๕ ไร่ หลังได้รับคำแนะนำจากเกษตรกรจังหวัดมาปลูกแตงกวาสู้ภัยแล้ง ใช้เงินลงทุนเพียง ๑๐,๐๐๐ บาทเศษ และใช้เวลาอีก ๑ เดือนกว่าก็จะเก็บผลผลิตได้ กำไรงาม

๓. คอล้มน์: ดินดำน้ำดี: นราธิวาส พลิกนาร้าง ๔ อำเภอปลูกข้าวหอมกระดังงา หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

เกษตรกรอำเภอตากใบ เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินการพลิกฟื้นนาร้างเพื่อการปลูกข้าวในพื้นที่ จ.นราธิวาส เพื่อดำเนินการช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริม กลุ่มเกษตรกรทำนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกิดการทิ้งพื้นที่นาไปทำอาชีพอื่น อีกทั้งมีการส่งเสริมพัฒนาข้าวหอมกระดังงาให้เป็นที่ต้องการของท้องตลาด และถือเป็นพันธุ์ข้าวที่เป็นจุดเด่นของอำเภอตากใบที่สามารถส่งจำหน่ายทั้งในพื้นที่และที่อื่น ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง

๔. คอลัมน์: ข่าวน่าสนใจทุกทิศ: ของฝากมากด้วยคุณภาพ หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

นายณัฐกิตติ์ ของทิพย์ เกษตรจังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยว่าในโอกาสที่นครสวรรค์จะเป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๔ "นครสวรรค์เกมส์" ระหว่างวันที่ ๑๑-๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๔ "ปากน้ำโพเกมส์" ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๗ มกราคม ๒๕๕๙ นั้น ห้วงเวลาดังกล่าวจะมีนักกีฬาและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าพักอาศัยและใช้จ่ายใช้สอยในนครสวรรค์เป็นจำนวนมาก ของฝากของที่ระลึกจากพี่น้องเกษตรกรก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ได้รับความนิยม ดังนั้น จึงให้เกษตรกรอำเภอและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กำชับให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และศูนย์ข่าวชุมชน ที่กระจายอยู่ในทุกอำเภอ ได้จัดเตรียมสินค้าทางการเกษตร เป็นของฝากของที่ระลึกเพื่อจำหน่ายให้กับผู้มาเยือนจากทุกทั่วสารทิศ

กรุงเทพธุรกิจ Krungthep Turakij Circulation: 200,000 Ad Rate: 1,450	Section: First Section/เศรษฐกิจ-อุตสาหกรรม วันที่: อังคาร 17 พฤศจิกายน 2558 ปีที่: 29 ฉบับที่: 9917 หน้า: 6(บนขวา) Col.Inch: 23.39 Ad Value: 33,915.50 PRValue (x3): 101,746.50 ศิลปิน: ชาว-ต้า หัวข้อข่าว: รื้อโครงสร้างเกษตร'อืด'จัดแปลงใหญ่5.2แสนไร่

รื้อโครงสร้างเกษตร'อืด'จัดแปลงใหญ่5.2แสนไร่

กระทรวงเกษตรฯรายงานผลการดำเนินงานรอบ 1 ปีให้ครบ.รับทราบ ใช้งบลงทุนสูงกว่าเป้า 5.88% ผลักดันเกษตรแปลงใหญ่ได้ 263 แปลง เน้นพืชเศรษฐกิจ 28 สินค้า พื้นที่ 520,065 ไร่

รายงานข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯจะรายงานกรม.รับทราบผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2557 -30 ก.ย.2558 โดยหลักพบว่าด้านงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 หลังการโอนเปลี่ยนแปลงแล้วรวม 84,047.22 ล้านบาท เบิกจ่ายไปทั้งสิ้น 35.07% ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 0.93% โดยเป็นรายจ่ายลงทุน 41,217.38 ล้านบาท มีการเบิกจ่ายไปทั้งสิ้น 92.88% สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 5.88%

สำหรับโครงการสำคัญเร่งด่วน ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ได้แก่ ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรในระยะยาวและการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรหรือโซนนิ่ง ในปี 2557 โดยกำหนดเขตเหมาะสมสำหรับสินค้าเกษตร โดยยึดพื้นที่เพาะปลูกที่

เหมาะสมทางกายภาพของดินแบ่งเป็นพืช 13 ชนิด เช่น ข้าว มันสำปะหลัง ปาล์ม มัน มัน อ้อย สัตว์น้ำ 2 ชนิดคือกุ้งทะเล และปลาชนิด และปศุสัตว์ 5 ชนิดคือ ไก่เนื้อ ไก่ไข่ สุกร โคเนื้อ และโคนม

อย่างไรก็ตาม ในปี 2558 แผนโซนนิ่งดังกล่าวได้ปรับเปลี่ยนนโยบายแนวทางการดำเนินงานใหม่ โดยเน้นจัดยุทธศาสตร์สินค้าที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศและมีพื้นที่ปลูกมาก เช่น ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง กำหนดเป้าหมายการผลิตให้สอดคล้องกับตลาดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ภายใต้การขับเคลื่อนปรับโครงสร้างการผลิตทางการเกษตร เพื่อให้มีบูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน โดยยึดหลักของพื้นที่ ชนิดสินค้า ตลาด รวมทั้ง

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และลดต้นทุน โดยจัดทำระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเกษตรสำหรับการเกษตรรายย่อย ให้มีการบริหารจัดการร่วมกัน

ทั้งด้านการผลิต การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการตลาด มีผู้จัดการแปลงเป็นผู้ประสานการดำเนินงานในระดับพื้นที่เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวมทั้งเชื่อมโยงการตลาด ทั้งสินค้าพืช ประมง ปศุสัตว์ โดยในปี 2558 ได้จัดทำระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 263 แปลง 28 สินค้า พื้นที่ 520,065 ไร่ คัดเลือกผู้จัดการแปลง 252 คน

ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำแผนปฏิบัติการแต่ละแปลงใหญ่ และสำรวจภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตรกรในแปลงใหญ่ รวมทั้งได้ส่งเสริมการทำนาเชิงอุตสาหกรรมครบวงจร ในพื้นที่ขนาดใหญ่มารวม 5 จังหวัด คือ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และร้อยเอ็ด ด้วยวิธีนาหยอด โดยใช้เครื่องหยอดข้าวแห้ง เพื่อให้มีการทำนาแบบประณีตลดปริมาณการใช้เมล็ดพันธุ์ จาก 25 -30 กก./ไร่ เหลือเพียง 8-10 กก./ไร่ ทำให้ต้นทุนลดลง ข้าวทนแล้งและเติบโตได้ดีกว่านาหว่าน

เตลิวีลส์

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่แนะนำส่งเสริม และตรวจติดตามแปลงนาของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง นพค.เพชรบูรณ์ จำกัด ที่เข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร ในพื้นที่อำเภอวังโป่ง จังหวัด เพชรบูรณ์ เมื่อวันก่อน

โดยในปีการผลิต ๒๕๕๙ นี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ส่งเสริมโครงการการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีฯ เพื่อให้ เกษตรกรผู้ผลิตที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ผลิตเมล็ดพันธุ์ให้มีคุณภาพ ซึ่งในปีการผลิตนี้ได้นำเมล็ดพันธุ์ดี พันธุ์ พิษณุโลก ๒ จากศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก มาจำหน่ายให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการนำไปเพาะปลูกเพื่อ ขยายพันธุ์เมล็ดพันธุ์ดี สำหรับปลูกในพื้นที่ของสมาชิก

โดยมีพื้นที่รวมกว่า ๔๐๐ ไร่ มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการจำนวน ๒๔ ราย จากการติดตาม พบว่าสมาชิก บางส่วนได้ประสบปัญหาภัยแล้งทำให้มีหญ้าขึ้นจำนวนมากในแปลงนา แต่จากการสอบถามสมาชิกแจ้งว่าไม่มี ผลกระทบต่อการเก็บเกี่ยว และในปัจจุบันแปลงข้าวที่จะผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์นั้น ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงข้าวตั้งท้อง ซึ่งจะสามารถเก็บเกี่ยวได้ทันก่อนน้ำท่วม

ทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้การสนับสนุนให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ดำเนินงานในโครงการ ปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพผลิตผลการเกษตรของสถาบันเกษตรกร โดยให้ส่งเสริมและสนับสนุนการ ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยร่วมบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ และดำเนินการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ในพื้นที่ ๔๕ จังหวัด

เพื่อให้สถาบันเกษตรกรเป็นแหล่งกลางในการรับเทคโนโลยีและความช่วยเหลือในการผลิตและ สามารถกระจายพันธุ์ที่มีคุณภาพสู่สมาชิกและเกษตรกรโดยทั่วไป



ภายหลังจังหวัดอ่างทองทำความเข้าใจกับชาวนาเรื่องต้นทุนน้ำช่วงหน้าแล้งต่ำ พร้อมขอความร่วมมือเกษตรกรงดปลูกข้าวนาปรังฤดูกาลผลิตใหม่ โดยทางเกษตรจังหวัดได้ประชาสัมพันธ์แนะนำการเลี้ยงสัตว์การปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทนสร้างรายได้หลังจากหยุดการทำนา

น.ส.ผ่องพรรณ ปานทอง อายุ ๒๘ ปี ชาวนาหมู่ ๔ ต.บ้านพราน อ.แสวงหา กล่าวว่า มีที่นาจำนวน ๕ ไร่ หลังได้รับคำแนะนำจากเกษตรจังหวัดมาปลูกแตงกวาสู้ภัยแล้ง โดยใช้เงินลงทุน ค่าแรง เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง เพียง ๑๐,๐๐๐ บาทเศษ และใช้เวลาอีก ๑ เดือนกว่าก็จะเก็บผลผลิตได้แล้ว คาดเก็บผลผลิตได้ประมาณวันละ ๕๐๐ กิโลกรัม โดยขายส่งอยู่ที่ราคา กิโลกรัมละ ๑๐ บาท เก็บขาย ๒ งวดก็คุ้มทุน ที่เหลือก็เป็นกำไรอย่างงาม และหากเก็บเกี่ยวแตงกวาหมดแล้ว ก็จะทำการปลูกถั่วฝักยาวเพื่อเป็นการฟื้นฟูแร่ธาตุในดินในครั้งต่อไป

เตลีนิวส์

ที่ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส สหกรณ์จังหวัด เกษตรอำเภอดากใบ เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินการพลิกฟื้นนาร้างเพื่อการปลูกข้าวในพื้นที่ จ.นราธิวาส

โดยเฉพาะในพื้นที่ อ.ดากใบ ซึ่งที่ผ่านมาจังหวัดมีการประชุมเพื่อดำเนินการช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริม กลุ่มเกษตรกรทำนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้มีการทิ้งพื้นที่นาไปทำอาชีพอื่น อีกทั้งมีการส่งเสริมพัฒนาข้าวหอมกระดังงาให้เป็นที่ต้องการของท้องตลาด และถือเป็นพันธุ์ข้าวที่เป็นจุดเด่นของอำเภอดากใบที่สามารถส่งจำหน่ายทั้งในพื้นที่และที่อื่น ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสยืนยันว่าการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรทำนาถือเป็นเรื่องสำคัญที่ทางจังหวัดนราธิวาสเอง มีการส่งเสริมมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ นี้จังหวัดได้สนับสนุนงบประมาณ ๔,๖๐๐,๐๐๐ บาท ในการเข้าไปขยายพื้นที่การปลูกข้าวหอมกระดังงาจากเดิมที่มีอยู่ ๒,๐๐๐ ไร่ ในพื้นที่ อ.ดากใบ โดยจะส่งเสริมอีก ๑,๐๐๐ ไร่ ในพื้นที่ของ อ.ดากใบ อ.เจาะไอร้อง อ.สุไหงปาดิ และ อ.เมือง เพื่อผลิตข้าวหอมกระดังงาสู่ท้องตลาดให้ มากขึ้น

ตลอดจนเป็นการส่งเสริมไม่ให้เกษตรกรชวามาเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่น โดย ทิ้งให้พื้นที่นาต้องร้างเหมือนเมื่ออดีตที่ผ่านมา ซึ่งทางจังหวัดจะมีการเร่งพัฒนากระบวนการ ผลิตข้าวหอมกระดังงาอย่างครบวงจร ทั้งบรรจุภัณฑ์จากข้าวที่แปรรูปแล้ว ตลอดถึงกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ข้าวหอมกระดังงาคุณภาพ และตลาดให้การรองรับ โดยมีการสนับสนุนรถดำนานา รถเกี่ยวข้าว รถไถ ตลอดถึงการให้องค์ความรู้กับเยาวชนรุ่นใหม่ที่สนใจด้านการปลูกข้าว เพื่อทดแทนเกษตรกรรุ่นเก่าต่อไป

ด้าน นายอำนาจ ฤทธิชัย เกษตรจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ปัจจุบันในพื้นที่อำเภอดากใบมีพื้นที่นาร้างลดลงจากเมื่อก่อนมาก ซึ่งจากเดิมที่มีอยู่ ๖,๕๐๐ ไร่ ปัจจุบัน เหลือ ๔,๕๐๐ ไร่ อยู่ในพื้นที่ของ ต.พร่อน ต.ไพรวัน ต.นาคาค ต.โฆษิต และ ต.สาลาใหม่ ซึ่งทางสำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส ได้บูรณาการร่วมกับหลายๆ หน่วยงานใน การส่งเสริมเพื่อให้มีการพลิกฟื้นนาร้างมาเป็นนาข้าวอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้ชาวนามีรายได้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการปลูกข้าวหอมกระดังงา ซึ่งเป็นข้าวที่นิยมบริโภคของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้

ด้าน นายสวัสดิ์ อ่อนประชู ผู้จัดการ โรงสีข้าวพิกุลทอง อ.ดากใบ จ.นราธิวาส กล่าวว่า ปัจจุบันกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ที่ ปลูกข้าวหอมกระดังงาโดยรวมจะมีรายได้ ไม่ต่ำกว่า ๒๐ ล้านบาทต่อปี ซึ่งหากมีการขยายตลาดเพิ่มมากขึ้น และมีการส่งเสริม ให้เกษตรกรชวามาปลูกข้าวหอมกระดังงา เพิ่มจากเดิมก็จะเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นและมีปริมาณรายได้ที่มากขึ้นด้วย

อย่างไรก็ตามสำหรับในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ ทางจังหวัดนราธิวาส ได้มีการส่งเสริม "ข้าวกล็อง" ที่ผลิตจากข้าวหอมกระดังงา มาเป็นของขวัญแทนความรัก ความผูกพันและห่วงใยในการส่งมอบความสุขให้กันของผู้คนโดยทั่วไปด้วย ซึ่งผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานโรงสีข้าวพิกุลทอง อ. ดากใบ จ.นราธิวาส

บ้านเมือง

นครสวรรค์/ นายณัฐกิตติ์ ของทิพย์ เกษตรจังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยว่าในโอกาสที่นครสวรรค์จะเป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๔ "นครสวรรค์เกมส์" ระหว่างวันที่ ๑๑-๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๔ "ปากน้ำโพเกมส์" ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๗ มกราคม ๒๕๕๙ นั้น ห้วงเวลาดังกล่าวจะมีนักกีฬาและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าพักอาศัยและจับจ่ายใช้สอยในนครสวรรค์เป็นจำนวนมาก ของฝากของที่ระลึกจากพี่น้องเกษตรกรก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ได้รับความนิยม ดังนั้น จึงให้เกษตรกรอำเภอและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กำชับให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และศูนย์ข้าวชุมชน ที่กระจายอยู่ในทุกอำเภอ ได้จัดเตรียมสินค้าทางการเกษตร เป็นของฝากของที่ระลึกเพื่อจำหน่ายให้กับผู้มาเยือนจากทุกทั่วสารทิศ ทั้งที่ เป็นของผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์แปรรูปจะต้องมากด้วยคุณภาพ แต่ราคาเกษตรกร เหมาะที่จะเป็นของฝากสำหรับผู้รับด้วยความประทับใจ ในส่วนของเกษตรกรที่อยู่ในแหล่งท่องเที่ยว ก็ขอให้ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับผู้มาเยือนใน "นครสวรรค์เกมส์" และ "ปากน้ำโพเกมส์" ดังกล่าวต่อไปด้วย